



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง	สื่อ
1. 'ธรรมนัส'หนุนเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง	ข่าวสด (กรอบข่าย)
2. ฟุ้งดันรายได้เกษตรกรเพิ่มสามเท่าภายใน4ปี	ไทยโพสต์
3. 'ธรรมนัส'ติดตามนำเข้า-ส่งออกสินค้า	แนวหน้า
4. ปั่นซอฟต์แวร์เพาเวอร์'ผ้าขีดสลับหมี่'	ข่าวสด
5. งานวิถีหม่อนไหมอวดความเป็นไทยให้ทท.ทั่วโลกชมงาน'โมโตจีพี2023'	แนวหน้า
6. รองปลัดฯประชุมหารือแก้ปัญหาลอบนำเข้ายาง	แนวหน้า
7. เกษตรกรชาวไร่ยาสูบวอนรัฐช่วยราคาคตก	เดลินิวส์
8. ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อคืนถิ่นฯบรรเทาความเดือดร้อนแรงงานไทย	แนวหน้า
9. รายงาน: ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามผลอ่างเก็บน้ำ...	สยามรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. EXIM ชี้ส่งออกไทย Q4/66 กลับมาโต ศก.โลกหนุน/ซัพพลานเซนคลี่คลาย	ดอกเบี๋ยธุรกิจ
12. ตั้งศูนย์ระวัง ป้องกันฝุ่นพิษ	ไทยรัฐ

'ธรรมนัส'หนุนเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง

ผลผลิตดี-รายได้4,700บาท/ไร่สูงกว่าปลูกข้าว

"ธรรมนัส" สนับสนุนเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง
ชดเชยนำเข้า หลังศศ.พนักผู้ผลิตอาหารสัตว์นำ
นวัตกรรมใหม่ป้อนโมเดลต้นแบบเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน "นวัตกรรมเสริม
แกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร" ที่นิคมสหกรณ์
แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ว่า ปัจจุบันความต้องการ
ใช้ถั่วเหลืองในไทยมีมากถึง 3.2 ล้านตันต่อปี แต่สามารถ
ผลิตได้เพียง 2-3 หมื่นตันต่อปี และยังได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ
จึงคงต้องพึ่งพาการนำเข้าถึง 99% กระทรวงเกษตรฯ ได้
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ มาส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองให้ได้ผลผลิตต่อไร่
เพิ่มขึ้นจาก 267 กิโลกรัม(ก.ก.)/ไร่ เป็น 300-400 ก.ก./ไร่

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง ที่นิคม
สหกรณ์แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ถือเป็นการยกระดับ
พืชเศรษฐกิจถั่วเหลืองไทย ผลักดันสู่ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้า
เกษตรมูลค่าสูง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สอดคล้องนโยบาย ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม
เพิ่มรายได้ และผลผลิตที่ได้ยังสามารถชดเชยการนำเข้าใน
แต่ละปีที่มีปริมาณที่สูงมาก

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร กล่าวไว้ที่ผ่านมาสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ได้ร่วมกับทางสมาคมการค้าผู้ผลิต
อาหารจากถั่วเหลืองไทย และสมาคมผู้ผลิตน้ำมัน
ถั่วเหลืองและรำข้าว ดำเนินการโครงการนำร่องโมเดลเพิ่ม
ผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกถั่วเหลืองเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารโดยจะเน้นส่งเสริมถั่วเหลือง
พันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ผู้ประกอบการนิยมใช้

มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนำร่องดังกล่าวจำนวน 26
ราย พบว่า สามารถส่งเสริมเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองให้ได้
ผลผลิตต่อไร่เกิน 400 ก.ก. จำนวน 12 ราย และได้ผลผลิต
ต่อไร่เกิน 300 ก.ก. จำนวน 12 ราย ซึ่งมากกว่าผลผลิต
เฉลี่ยทั้งประเทศที่ 267 กิโลกรัมต่อไร่ และถ้าผลผลิต
เพิ่มขึ้นไร่ละ 300-400 ก.ก. เกษตรกรจะได้ผลตอบแทน
สุทธิ หรือกำไรประมาณไร่ละ 3,500-4,700 บาท
ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนสุทธิของการปลูกข้าวเหนียว

นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
หรือ สวพส. พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนา
พื้นที่สูง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหา
ฝุ่น PM 2.5 บนพื้นที่สูง โดยมีอำเภอแม่แจ่ม เป็นพื้นที่
ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการเผาพื้นที่สูง

ฟุ้งดันรายได้เกษตรกร เพิ่มสามเท่าภายใน4ปี

ทำเนียบฯ • เมื่อวันอาทิตย์ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้เดินหน้านโยบายแก้ไข ปัญหาการนำเข้าและส่งออก สินค้าที่ผิดกฎหมาย ด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ท้องถิ่น 1 สินค้า เกษตรมูลค่าสูง บัณฑิตเดลินิวส์แบบ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สู่มืองหลวงหัวเหลืองของไทย ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหาร จากหัวเหลืองไทย และสมาคมผู้ผลิตน้ำมันหัวเหลืองและรำข้าว ดำเนินการโครงการนำร่องโมเดล เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูก หัวเหลืองเพื่อสร้างความมั่นคงทาง ด้านอาหารที่ จ.เชียงใหม่ โดยเน้น ส่งเสริมหัวเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ผู้ประกอบการ นิยมใช้

นายชัยกล่าวว่า ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ในพื้นที่ อ.แม่ริม และ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีเกษตรกรเข้าร่วม โครงการนำร่องดังกล่าวจำนวน 26 ราย พบว่าสามารถส่งเสริม เกษตรกรปลูกหัวเหลืองให้ได้ผล

ผลิตต่อไร่เกิน 400 กก. จำนวน 12 ราย และได้ผลผลิตต่อไร่เกิน 300 กก. จำนวน 12 ราย ซึ่งมากกว่า ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศที่ 267 กก. ต่อไร่ และถ้าผลผลิตเพิ่มขึ้นไร่ละ 300-400 กก. เกษตรกรจะได้ผล ต่อแทนสุทธิหรือกำไรประมาณไร่ ละ 3,500-4,700 บาท มากกว่าผล ต่อแทนสุทธิของข้าวเหนียว

“การดำเนินงานดังกล่าว ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ เกษตรกรสนใจและหันมาปลูกหัว เหลืองเพิ่มขึ้นได้ผลผลิตที่สูง เกษตรกรมีรายได้ดี มีความกินดี อยู่ดี ตรงกับนโยบายด้านการ เกษตรของรัฐบาลที่ว่า เพิ่มรายได้ ภาคการเกษตรเป็น 3 เท่าใน 4 ปี ด้วยกลยุทธ์ตลาดนำ นวัตกรรม เสริม เพิ่มรายได้ โดยส่งเสริมการ ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าข้าว แต่ให้ ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่า หนึ่งใน นั้นคือการผลิตหัวเหลืองทดแทน การนำเข้าหัวเหลืองได้ปีละ 3 ล้าน ตัน การส่งเสริมโมเดลการเพิ่มผล ผลิตและลดต้นทุนการผลิต เพื่อ เป็นทางเลือกให้เกษตรกรนำไป ประยุกต์ใช้ในการปลูกหัวเหลืองใน พื้นที่ตนเอง” นายชัยระบุ.

'ธรรมนัส'ติดตามนำเข้า-ส่งออกสินค้า

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามงาน และพบพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการพื้นที่ จ.ตาก ว่าได้กำหนดมาตรการประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน มุ่งปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง จึงก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบขนส่งสินค้า ซึ่งพื้นที่ จ.ตาก เป็นพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา ระยะทางประมาณ 533 กิโลเมตร จึงทำให้มีการลักลอบนำเข้าสินค้าทางช่องทางธรรมชาติได้ง่าย ซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านที่มีการปลูกพืชในฝั่งเมียนมาเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจึงมีการลักลอบมาฝั่งไทย การขนส่งสินค้าทางการเกษตรผ่าน

ด้านพรมแดนถาวร จ.ตาก มีด่านกักกันสัตว์ตาก ด้านตรวจพืชแม่สอด และด่านตรวจประมงตาก ดำเนินการตรวจสอบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรการออกใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงการป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้า ทั้งทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้ทราบ ให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาด และความเสียหายเนื่องจากการเกิดโรคระบาด เนื่องจากกรมปศุสัตว์ ได้ห้ามนำเข้าโค กระบือ แพะ และแกะ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ ซึ่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า จากการทำหรือครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้ทางกรมปศุสัตว์ เตรียมปลดล็อกคำสั่งชะลอการนำเข้าโค-กระบือ และสัตว์ต่างๆ เข้าสู่ราชอาณาจักรไทย พร้อมให้ทางกรมปศุสัตว์หาแนวทางร่วมกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ สร้างความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมา ด้านความรู้การผลิต และพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน มีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรในเงื่อนไขเดียวกัน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12031

Col.Inch: 10.63

Ad Value: 11,693

หน้า: 5(ล่าง)

PRValue (x3): 35,079

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปั่นซอฟต์แวร์เพาเวอร์'ผ้าขีดสลับหมี่'

ปั่นซอฟต์แวร์เพาเวอร์'ผ้าขีดสลับหมี่'

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมผลักดันผ้าขีดสลับหมี่ ภายใบบัญชีผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัด เป็นซอฟต์แวร์ (Soft Power) จ.หนองบัวลำภู ซึ่งมีการพัฒนาตลาดโดยความร่วมมือระดมความคิดของนักทอผ้า ภายใบบจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชน ในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้มอบหมายกรมหม่อนไหมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกรในพื้นที่ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ช่วงต้นน้ำ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปลูก หม่อนเลี้ยงไหม ช่วงกลางน้ำ ส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิต และช่วงปลายน้ำ โดยการส่งเสริม การขาย พัฒนารัฐภัณฑ์ รวมถึงการจัดการตลาดในการจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ ได้มอบ หมายกรมหม่อนไหมจัดเตรียมผ้าขีดสลับหมี่ สำหรับต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรที่กำลังจะ จัดขึ้น เพื่อกระจายความรู้ผลิตภัณฑ์สู่ระดับประเทศ และสามารถต่อยอดไปยังระดับโลก

งานวิถีหม่อนไหมอวดความเป็นไทยให้ทท.ทั่วโลกชมงาน'โมโตจีพี2023'

นายสรัญญ์ พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ได้ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.บุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการ “วิถีหม่อนไหม” ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” รายการ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023” (OR THAILAND GRAND PRIX 2023) ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับชาวไทยที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะ

ผ้าซิ่นตีนแดง ลายผ้าไหมเอกลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์

สำหรับนิทรรศการ “วิถีหม่อนไหม” จะเป็นการนำเสนอการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั้งระบบ ครอบคลุมในรูปแบบเสมือนจริง ที่สามารถมองเห็น ได้ยินเสียง มีการเคลื่อนไหวและสามารถสัมผัสได้ ที่เริ่มจากการปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ การทอผ้าไหม และการจัดแสดงเครื่องมือรับรองมาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ตลอดจนการแปรรูปอาหารจากหม่อนไหม ซึ่งสามารถนำมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้ เช่น ผัดกะเพราดักแด้ ยำดักแด้ ไบหม่อนทอดกรอบ ซาโบบ่ม่อน เป็นต้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก และเป็นซอฟต์แวร์ด้านวัฒนธรรมไทยให้นักแข่งและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตหม่อนไหม และเผยแพร่ไปทั่วโลก

รองปลัดฯประชุมหารือ แก้ปัญหาลอบนำเข้ายาง

นายอภิย์ สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายางพาราของ จ.ระนอง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และจังหวัดระนอง ผ่านระบบ Zoom Meeting มีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้

- 1.การนำเสนอ (ร่าง) แนวทางแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ายางพาราของ จ.ระนอง โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง

- 2.การปรึกษาหารือกับหน่วยงานระดับกรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมวิชาการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่



เกษตรกรชาวไร่ยาสูบวอนรัฐช่วยราคาคตก

นายกิตติทัศน์ ผาทอง
ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ
เปิดเผยหลังเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการการเงิน การคลัง
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
พร้อมด้วยกรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร และการยาสูบ
แห่งประเทศไทย เพื่อ
หารือร่วมกันเกี่ยวกับ
ปัญหายาสูบและยา
เส้นราคาตกต่ำ ว่า
อาชีพของชาวไร่ยาสูบ
มีปัญหาข้อจำกัดด้าน
การผลิต เนื่องจาก
โควตาการรับซื้อจาก



การยาสูบฯ ลดลงจากที่เคยได้ในปี 2560
ยาสูบไม่เหมือนพืชชนิดอื่นที่จะปลูกเท่า
ไหร่ก็ได้ นำไปขายให้ใครก็ได้ เพราะเป็น
พืชเศรษฐกิจควบคุมทำให้เกษตรกร
สามารถปลูกได้ตามโควตาที่ถูกจัดสรรให้
เท่านั้น ซึ่งใบยาสูบสายพันธุ์เวอร์จิเนียได้



รับผลกระทบมากที่สุด เพราะ
ผลผลิตที่ได้ในประเทศส่งขายให้
กับการยาสูบฯ กว่า 90% และ
ขณะนี้ถูกลดราคาซื้อลงไป
อีก 4 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้
สถานการณ์ในประเทศ
แล้ว เหตุการณ์ความ
รุนแรงในหลาย ๆ
ภูมิภาคทั่วโลก
ยังกระทบต่อ
ราคาของปัจจัย
การผลิต เช่น
ปุ๋ย ฟอส และค่า
ไฟฟ้า ให้มีการ
ปรับขึ้นด้วย

ปัจจุบันประชากรกว่า 40% ยังอยู่ใน
ภาคการเกษตร แต่กลับมีรายได้ลดลง
ต้นทุนสูงขึ้น แม้การปลูกยาสูบในไทยได้
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยี
เช่น เตาบ่มไฟฟ้า รถสูบน้ำโซลาร์เซลล์ เข้า
มาใช้ทุนแรงและลดค่าใช้จ่าย แต่การใช้
แรงงานคนในบางขั้นตอนก็
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
เกษตรกรเองก็ไม่อยากทิ้ง
อาชีพนี้ไปเพราะยาสูบเป็น
พืชที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้
กับชุมชนยาสูบทั่วไทยมา
หลายชั่วอายุคน มีราคาดี
กว่าการปลูกพืชชนิดอื่นใน
ช่วงฤดูการปลูกเดียวกัน

เฉลี่ยถึง 25,000 บาท
ต่อไร่ และสามารถ
ปลูกสลับกับการทำ
นาปลูกข้าวและพืช
อื่น ๆ ได้ ซึ่งปัจจุบัน
มีชาวไร่ยาสูบกว่า
30,000 ครอบครัวใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลางตอนบน
กินพื้นที่ 16 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้น การ
ช่วยเหลือและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อช่วย
แบ่งเบาต้นทุนจึงจำเป็นมากสำหรับพี่น้อง
ชาวไร่ยาสูบ

สำหรับยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้
เกษตรกรของพรรคเพื่อไทยนั้นยังมีการมุ่ง
แก้ไขกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการเพิ่มผล
ประกอบการเช่นกัน ซึ่งตัวแทนชาวไร่ยาสูบ
มองว่ากฎระเบียบบางอย่างในปัจจุบันมีเพื่อ
ควบคุมและจำกัดเท่านั้น ไม่ได้เอื้อต่อการ
ประกอบอาชีพ ตัวอย่างเช่นร่างกฎกระทรวง
สาธารณสุขที่ห้ามการเดิมสารปรุงแต่งใน
บุหรี่ยังจะรื้อการนำเข้าพิจารณาโดย
คณะกรรมการอยู่ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมี
ความคลุมเครือมากในการใช้คำ อาจตีความ
ได้ว่าไม่อนุญาตให้เดิมสารใด ๆ เลย ซึ่งมีผล
กับการทำบุหรี่ยื่นที่ไม่ได้มีแค่เมนทอล
เท่านั้นที่ถูกนำมาปรุงแต่ง หากร่างนี้ผ่านก็
อาจทำให้บุหรี่ยื่นในไทยเพิ่มสูงขึ้นและ
ชาวไร่ยาสูบอาจสูญเสียอาชีพไปตลอดกาล



ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบเชื่อว่าทุกด้านของยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรมของพรรคเพื่อไทยที่เกี่ยวกับยาสูบได้มีหน่วยงานรัฐและนักวิชาการได้ทำการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้ว เหลือแค่รอเวลาที่เหมาะสมที่จะถูกหยิบยกมาพิจารณาเท่านั้น จึงอยากฝากพรรคเพื่อไทย ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนรากหญ้า และเป็นปากเป็นเสียงให้เกษตรกรไทยมาตลอด รวมถึงเป็นตัวแทนจากพื้นที่ยาสูบส่วนใหญ่ในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวไร่ยาสูบและทำงานร่วมกับ สส. พื้นที่ยาสูบจากพรรคอื่น ช่วยผลักดันการสนับสนุนด้านต้นทุนการผลิต ราคารับซื้อที่เหมาะสม และนโยบายที่เอื้อต่อเกษตรกรทั้งด้านการผลิต ภาษี สร้างทางเลือกและโอกาสใหม่ ๆ จากพืชยาสูบ และการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มรายได้เป็น 3 เท่าให้ได้ภายในปี 2570 ตามนโยบายที่หาเสียงไว้.

ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อคืนถิ่นฯ บรรเทาความเดือดร้อนแรงงานไทย

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ทำให้คนไทยที่เดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศอิสราเอลได้รับผลกระทบ ทั้งด้านการประกอบอาชีพและความปลอดภัยในชีวิต และจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศก่อนที่จะครบกำหนดสัญญาจ้าง ส่งผลต่อรายได้ การดำเนินชีวิต และการชำระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวให้มีเงินไปชำระหนี้ที่กู้ยืมในการไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล และมีเงินลงทุนในการประกอบอาชีพใหม่ วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ

ต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี โดยผู้จ่ายดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร 2% ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 20 ปี (เมื่อชำระคืนเสร็จสิ้น ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 80 ปี) ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 12 งวดแรก สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าวงเงินจะครบตามกำหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย



ฉัตรชัย ศิริไล

นอกจากนี้ 1) ในกรณีลูกหนี้เสียชีวิต

หรือสูญหาย ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเหลือด้วยการยกหนี้ที่กู้เพื่อไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลให้ทั้งหมด และหนี้สินอื่นๆ ที่มีสัญญาผูกพันจะได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยให้เหลือ 2.5% ต่อปี และ 2) กรณีที่เดินทางกลับมาโดยปลอดภัย หรือมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธ.ก.ส. จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่กู้เพื่อไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล โดยลดอัตราดอกเบี้ยให้เหลือ 0.01% ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี และสำหรับหนี้สินอื่นๆ ที่มีสัญญาผูกพันจะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด นอกจากนี้ สำหรับลูกค้านำเงินกู้ทุกสัญญารวมกัน ไม่เกิน 300,000 บาท ณ 30 กันยายน 2566 สามารถแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้รายย่อยผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2567



ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ **อ่างเก็บน้ำบางท่าปรัด**
อ.เขาพนม จ.กระบี่ ▶ 8



ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามผลอ่างเก็บน้ำบางท่าปรัด อ.เขาพนม จ.กระบี่



รายงาน

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิกรม ดัยนันท์ที่ปรึกษา ด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปประชุมติดตามผลการ



ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยรับฟังรายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำริตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ซึ่งประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบ

วงจรในนิคมสหกรณ์อ่าวลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นอกจากนี้ยังติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นปฏิภาที่ราษฎรขอพระราชทานและเป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โอกาสนี้องค์มนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ช่วงบ่าย องค์มนตรีและคณะเดินทางติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำบางก่าปรัตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการ



น้ำของโครงการฯพร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการให้เกิดความยั่งยืนและพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ รับทราบปัญหาอุปสรรค จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการฯ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

โครงการอ่างเก็บน้ำบางก่าปรัตอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2527 ตามที่ราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้ง ปัจจุบันโครงการยังสามารถใช้งานได้ อย่งปกติโดยส่งน้ำสนับสนุนให้แก่

ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน และหมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รวมจำนวน 1,200 ครัวเรือน สำหรับใช้อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน และทำการเกษตร เช่น สวน

ยาง ปาล์ม น้ำมัน สวนผลไม้ พืชไร่ และพืชผักต่างๆ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี โดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน และกลุ่มพื้นฐานจำนวน 8 กลุ่ม รวมสมาชิกจำนวน 353 ราย ในนามกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบางก่าปรัตพัฒนาเพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตและความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้โครงการยังกำหนดแผนงานในการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบางก่าปรัตฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา ส้ารวจความเหมาะสม คาดว่าจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ในปีงบประมาณ 2568 ต่อไป



เกษตร วันนี้

เกษตรวันนี้..... ● วันก่อน "ไชยา พรหมา" รมช.เกษตร และสหกรณ์ ลงพื้นที่ไปตรวจราชการ ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดตาก เกิดปั้งไอดีเดียว การสร้างบั้งไฟบรรจุกากก่อนฝนเทียม โดยเห็นว่าประเพณีบั้งไฟเดือนหกจะมีการจัดทำบั้งไฟและจุดบั้งไฟขึ้นสู่ฟ้า เพื่อขอฝนกับพญาแถนตามความเชื่อของภาคอีสาน..... ● ปัจจุบันบั้งไฟมีความสูงใกล้เคียงกับเครื่องบินสำหรับโปรยสารเคมีทำฝนหลวง และหากพัฒนาบั้งไฟฝนเทียมสำเร็จจะสามารถลดต้นทุนได้มากกว่าการใช้เครื่องบิน..... ● ด้วยเป็นนักการเมืองที่คิดเร็วทำเร็ว จึงสั่งให้กรมฝนหลวงฯ ทำการศึกษาวิธีการใช้วิทยาศาสตร์ควบคู่กับภูมิปัญญาเพื่อยกเป็นหนึ่งใน SOFT POWER พร้อมทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนในการขอใช้พื้นที่สนามบินอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด..... ●

นายกฯหล้าปลื

EXIM ชี้ส่งออกไทย Q4/66 กลับมาโต ศก.โลกหนุน/ซัพพลานเชนคลี่คลาย

เอ็กซิมแบงก์ มองภาคส่งออกไทยไตรมาส 4/66 มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส จากแรงหนุนของเศรษฐกิจโลกที่ยังพอมิแรงส่ง ทั้งปัญหา Supply Chain เริ่มคลี่คลาย

ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รายงานคาดการณ์สถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2566 ว่า EXIM Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้้นำการส่งออกของไทยที่ EXIM BANK ได้พัฒนาขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงทิศทางของการส่งออกของไทยในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ล่าสุด EXIM Index ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 100.04 จาก 99.6 ในไตรมาสก่อนหน้านับเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาสที่ดัชนีมีค่ามากกว่า 100 สะท้อนมูลค่าการส่งออกของไทยในไตรมาสถัดไป คือ ไตรมาส 4 ปี 2566 มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวได้เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส หลังล่าสุดตัวเลขการส่งออก

เดือนกันยายน 2566 สามารถขยายตัวได้เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากการปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกองค์ประกอบของดัชนี ดังนี้

ด้านอุปสงค์ (Demand) ดัชนีด้านอุปสงค์ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 99.5 ในไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ 100.0 ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี สะท้อนว่าอุปสงค์ในตลาดโลกเริ่มทยอยฟื้นตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่ยังขยายตัวจากภาคบริการและตลาดแรงงานสอดคล้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ล่าสุดปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจทั้งสองประเทศในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.1% และ 2.0% ตามลำดับ ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจจีน

EXIM

เริ่มมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นอย่างช้าๆ สะท้อนได้จาก GDP ไตรมาส 3 ปี 2566 ออกมาดีกว่าคาดที่ 4.9% และเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่หลายแห่งยังไปต่อได้ อาทิ อินเดีย แอฟริกา เป็นต้น ช่วยหนุนความต้องการสินค้าหลายชนิดของไทย อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยุโรปที่ยังถูกกดดันจากเงินเฟ้อที่ปรับลดลงช้ากว่าหลายภูมิภาค ตลอดจนปัญหาหนี้ที่สูงในบางตลาดยังคงกดดันกำลังซื้อและอุปสงค์ต่อสินค้าไทยในระดับหนึ่ง

ด้านอุปทาน (Supply) ดัชนีด้านอุปทานปรับลดลงจากระดับ 101.3 ในไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ 101.0 แต่ค่าดัชนียังสูงกว่า 100 เป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกัน สะท้อนปัญหา Global Supply Chain Disruption คลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง จากค่าระวางเรือที่ปรับลดลงจากปีก่อนกว่า 80% และปัญหาขาดแคลนชิปทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้น หนุนให้การส่งออกสินค้าส่งออกของไทยที่ต้องใช้ชิปเป็นส่วนประกอบขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนและภาคการผลิตของไทยที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยที่หดตัวมาแล้ว 11 เดือนติดต่อกัน ขณะที่อัตราการใช้จ่ายการผลิตส่วนเกินก็ยังมีอยู่ (อัตราการใช้จ่ายการผลิตอยู่ต่ำกว่าระดับ 60 เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก

ด้านราคา (Price) ดัชนีด้านราคาปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 99.1 ในไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 99.7 แต่ค่าดัชนียังต่ำกว่า 100 เป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน โดยเฉพาะราคาน้ำมันและราคาอาหารโลกที่แม้จะขยับเพิ่มขึ้นในระยะสั้นจากปัญหา Geopolitics และการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของ

อ่านต่อหน้า 11



ดอกเบียร์ธุรกิจ

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ตลาดเงิน

วันที่: จันทร์ 6 - อาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 31

ฉบับที่: 1605

หน้า: 12(ล่างซ้าย), 11

Col.Inch: 71.37

Ad Value: 107,055

PRValue (x3): 321,165

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: EXIM ชี้ส่งออกไทย Q4/66 กลับมาโต ศก.โลกหนุน/ชีพพลานเซนคลี่คลาย

ซาอุดีอาระเบีย รวมถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ในหลายพื้นที่ของโลก แต่หากเปรียบเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งราคาน้ำมันและ ราคาอาหารโลกยังปรับลดลงเฉลี่ยกว่า 12% ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566 ส่งผลให้การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันของไทยซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 15% ของมูลค่าส่งออกรวม ยังคงหดตัวต่อเนื่อง แต่ในส่วนของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยยังได้อานิสงส์จากความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นหลังหลายประเทศเร่งนำเข้าจากประเด็นความมั่นคงด้านอาหารจากภาวะภัยแล้งสะท้อนได้จากปริมาณการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวหลายรายการที่ขยายตัวดีต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี อาทิ ข้าว ผลไม้ เป็นต้น

ด้านความเชื่อมั่น (Sentiment) ดัชนีด้านความเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้นจาก 99.4 ในไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 99.7 แต่ค่าดัชนียังต่ำกว่า 100 เป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกัน จากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของโลกโดยรวมที่ยังถูกกดดันจากอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่ยังอยู่ระดับสูง ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เรื้อรังขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีฯ เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นบ้างหลังนักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักกว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมที่

เหลือของปี 2566 สะท้อนได้จาก FedWatch Tool ล่าสุดที่นักลงทุนให้น้ำหนัก 99.6% และ 75.2% ว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม 2 ครั้งที่เหลือ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ซึ่งหากยืดเยื้อหรือลุกลามจะส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมเศรษฐกิจและบรรยากาศการค้าโลกโดยรวมในระยะถัดไปได้เช่นกัน

แม้การส่งออกของไทยในไตรมาส 4 ปี 2566 มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวได้จากหลายปัจจัยข้างต้น และผลของฐานมูลค่าส่งออกที่สูงในช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2565 ที่หมดไป แต่มูลค่าการส่งออกของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ที่หดตัวมากกว่าคาดที่ 3.8% ทำให้ EXIM BANK คาดว่า การส่งออกของไทยทั้งปี 2566 จะหดตัวที่ราว -2% ถึง -1% อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมการส่งออกที่มีสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2566 เป็นต้นไป จะช่วยหนุนให้การส่งออกปี 2567 มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวและกลายเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อีกครั้ง ●

ตั้งศูนย์ระวัง ป้องกันฝุ่นพิษ

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลรวมถึงจะเข้าสู่หน้าเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ทำให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศเริ่มพบปริมาณฝุ่นในอากาศมีค่าสูงเกินมาตรฐานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พ.ย. นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองของวันที่ 5 พ.ย. พบว่ามีค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐานที่ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าสูงสุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 85.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เข้าเกณฑ์สีแดงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ค่าฝุ่น PM2.5 สูงสุดเท่ากับ 49.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวได้ และคาดการณ์ว่าปริมาณ PM2.5 บริเวณพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่องไปอีกสักระยะ

นพ.อรรถพลกล่าวว่ ดังนั้น พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รักษาการแทนอธิบดีกรมอนามัย

สั่งการให้เปิดศูนย์เฝ้าระวังและประสานงานด้านการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และชักชวนความพร้อมในการปฏิบัติการในระดับพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับผลกระทบคือ พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบถึงสถานการณ์และการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะในสถานที่สำคัญที่มีกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเตรียมยกระดับการปฏิบัติการตามความรุนแรงของสถานการณ์ในแต่ละวันเพื่อดูแลสุขภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

นพ.อรรถพลกล่าวอีกว่า ในช่วงนี้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ เยื่อตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง เช่น ตำรวจจราจร แม่ค้าริมถนน พนักงานกวาดถนน คนขับรถรับจ้าง ทั้งรถจักรยานยนต์ และรถสามล้อ พนักงานส่งอาหารและผู้ que ออกกำลังกายกลางแจ้ง ควรดูแลและป้องกันสุขภาพตนเองและครอบครัว หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม